
1 
 

สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 

วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 
ณ ห้องประชุมทุ่งโพธิ์ทอง เทศบาลตำบลทุ่งฝน 

ผู้มาประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ ประธานสภาฯ ชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  
2 นายวัชศิลป์  วงศ์ปัญญา รองประธานสภาฯ วัชศิลป์  วงศ์ปัญญา  
3 นางคำพวง  จันทร์ประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คำพวง  จันทร์ประทักษ์  
4 นายเทียนชัย  คำมุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทียนชัย  คำมุล  
5 นายบุญสี  ภายชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ บุญสี  ภายชัยภูมิ  
6 นายพรชัย  ฤกษ์มา สมาชิกสภาเทศบาลฯ พรชัย  ฤกษ์มา  
7 นางพุทธา  คำโคตรศูนย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พุทธา  คำโคตรศูนย์  
8 นายสมัย  ยันสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมัย  ยันสูงเนิน  
9 นายสุเพ็ญชัย  ธิปมวล สมาชิกสภาเทศบาลฯ สุเพ็ญชัย  ธิปมวล  
10 นางหนูแดง  บัวยั้ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ หนูแดง  บัวยั้ง  
11 นายอดิเรก  ปิตตาคะโส สมาชิกสภาเทศบาลฯ อดิเรก  ปิตตาคะโส  
12 นางไพพิชย์  สุระเสียง สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯ ไพพิชย์  สุระเสียง  

 

ผู้ลาประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
     
     
 

ผู้ขาดประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสนอง ปานเชียงวงษ ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน สนอง  ปานเชียงวงษ ์  
2 นายสุคง  แสงศร รองนายกเทศมนตรีฯ สุคง  แสงศร  
3 นายบุญเลิศ  วิเชียรเครือ รองนายกเทศมนตรีฯ บุญเลิส  วิเชียรเครือ  
4 นางสุขกัลยา  สุขสบาย เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สุขกัลยา  สุขสบาย  
5 นายยอดชัย  เหมือนสีเลา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ยอดชัย  เหมือนสีเลา  
6 นายนิรันดร  พลทะศรี ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน นิรันดร  พลทะศรี  
7 นางสาวอุไรวรรณ  วิเชียรเครือ หัวหน้าสำนักปลัด   อุไรวรรณ  วิเชียรเครือ  
8 นางสาวสิรภัค แสงชาติ ผู้อำนวยการกองคลัง สิรภัค  แสงชาติ  
9 นางจุฑามาศ  ดีสวัสด์ิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ จุฑามาศ  ดีสวัสด์ิ  
10 นายปัญญา  ไชยแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ปัญญา  ไชยแก้ว  
11 นายสุทธิรักษ์  โนนคู่เขตโขง ผู้อำนวยการกองช่าง สุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโขง  
12 นางสาวลักษมี  เบิกสีใส ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ ลักษมี  เบิกสีใส  
13 นายวุฒิชัย  แก่นโมก ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ วุฒิชัย แก่นโมก  
14 นายศตวรรษ  บุตรวาปี นิติกร ศตวรรษ  บุตรวาปี  
15 นายขวัญณรงค์  เหมือดอดทน นักจัดการงานท่ัวไป ขวัญณรงค์  เหมือดอดทน  
16 นายศุภชัย  เต็มตาวงค์ เจ้าพนักงานป้องกนั ศุภชัย  เต็มตาวงค์  
17 นางสาวนัฎทยา  พงษ์อุดม นักวิชาการตรวจสอบภายใน นัฎทยา  พงษ์อุดม  
18 นายชนะพล  แก่นนาคำ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ชนะพล  แก่นนาคำ  
19 นายวิจิตร  วงศ์สุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง วิจิตร  วงศ์สุทธิ์  
20 นางสาวสุทิน  ศุภพิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สุทิน  ศุภพิสุทธิ์  
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 
 

เมื่อถึงกำหนดเวลา 09.30 น เชิญสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุมด้วยค่ะ ได้ตรวจนับองค์ประประชุม ครบแล้ว 
เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมในลำดับต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  1.เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  ด้วยสภาพอากาศปัจจุบัน มีฝนตกหนักในพื้นท่ี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ประธานสภาฯ   เตรียมพร้อมรับมือ พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน หรือประสานงานกับ 

เทศบาลตำบลทุ่งฝนในกรณีท่ีต้องให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ท่ีประชุม   รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 2  2. รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนูมิ  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  
ประธานสภาฯ   เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2567 มีสมาชิกฯท่านใดประธานสภาฯ  
    ประสงค์จะแก้ไขหรือไม่ 
นายอดิเรก  ปิตตาคะโส  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอแก้ไข รายงานการประชุมหน้าท่ี 1 ซึ่งเป็น 
สมาชิกสภาฯ   การพิมพ์คำนำหน้าช่ือผิด ขอแก้ไขให้ถูกต้องครับ 
ท่ีประชุม   มีมติให้แก้ไข 
    มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี   
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาต้ังขึ้น พิจารณาแล้วเสร็จ 
    คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี  

พ.ศ.2568 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพรชัย  ฤกษ์มา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายพรชัย  ฤกษ์มา ประธานคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ   แปรญัตติ ขอนำเรียนผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติดังนี ้
    ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้ต้ังต้ังคณะกรรมการแปรญัตติและกำหนดวัน 

เวลา เสนอคำแปรญัตติ นั้น  
-เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2567 เลขานุการสภาฯ ได้นัดประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยในวันดังกล่าวที่ประชุม มีมติให้  
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

นายพรชัย  ฤกษ์มา เป็นประธานคณะกรรมการฯ 
นายสมัย  ยันสูงเนิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ 
 -วันท่ี 16 สิงหาคม 2567 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน ได้ยื่นคำแปร
ญัตติ รายละเอียดดังนี้  

ข้อ ๑ ขอแก้ไขข้อความรายละเอียด แผนงานบริหารทั ่วไป  งาน
บริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โซฟาไม้รับแขก จากเดิมเก้าอี้ยาวจำนวน 2 
ตัว แก้ไขเป็น เก้าอี้ ยาว จำนวน 1 ตัว  (สำนักปลัด) 

ข้อ 2 ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความรายละเอียด แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารแบบแยกส่วน จากเดิม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 เซนติเมตร แก้ไขเป็น 
120 เซนติเมตร (งานตรวจสอบภายใน) 
 ข้อ 3 ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย จากเดิม โครงการ
อบรมส่งเสริมความรู้ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 20,000 บาท แก้ไข
เป็น โครงการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นภายใต้อัตลักษณ์แบรนด์ “ทุ่งฝน” จำนวน 
20,000 บาท (กองสวัสดิการและสังคม) 

-เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2567 ได้ประชุมเพื่อแปรญัตติ โดยได้แจ้งให้
นายกเทศมนตีตำบลทุ่งฝนมาอธิบายคำแปรญัตติดังกล่าว  

ข้อ ๑ ขอแก้ไขข้อความรายละเอียด แผนงานบริหารทั ่วไป  งาน
บริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โซฟาไม้รับแขก จากเดิมเก้าอี้ยาวจำนวน 2 
ตัว แก้ไขเป็น เก้าอี้ ยาว จำนวน 1 ตัว  (สำนักปลัด) 

เห็นชอบตามคำแปรญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน 
ข้อ 2 ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความรายละเอียด แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารแบบแยกส่วน จากเดิม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 เซนติเมตร แก้ไขเป็น 
120 เซนติเมตร (งานตรวจสอบภายใน) 

เห็นชอบตามคำแปรญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน 
 ข้อ 3 ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย จากเดิม โครงการ
อบรมส่งเสริมความรู้ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 20,000 บาท แก้ไข
เป็น โครงการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นภายใต้อัตลักษณ์แบรนด์”ทุ่งฝน” จำนวน 
20,000 บาท (กองสวัสดิการและสังคม) 

เห็นชอบตามคำแปรญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 5  5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    5.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปี  

พ.ศ.2568 
          (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 
นายชำนาย  ทุ่งฝนภูมิ  เชิญเลขาฯนำเรียนระเบียบท่ีเกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ 
นางไพพิชย์  สุระเสียง   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565 
     ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้
มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนัน้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณ๊ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 
เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น 

     ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียง 
ตามลำดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
เท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  ผมจะดำเนินการขอมติท่ีประชุมตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอมาครับ 
ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีการลงมติครับ 
นางหนูแดง  บัวยั้ง  ขอเสนอวิธีลงมติแบบเปิดเผย ด้วยวิธียกมือเหนือศีรษะค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นายเทียนชัย คำมุล  ผมนายเทียนชัย คำมุล  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายบุญสี ภายชัยภูมิ  ผมนายบุญสี ภายขัยภูมิ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีท่านใดเสนอวิธีการอย่างอื่นหรือไม ่
ประธานสภาฯ   ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเป็นอย่างอื่น 
    ผมจะขอมติท่ีประชุมเรียงลำดับตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานมาครับ 

ข้อ ๑ ขอแก้ไขข้อความรายละเอียด แผนงานบริหารทั ่วไป  งาน
บริหารงานท่ัวไป งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ โซฟาไม้รับแขก จากเดิมเก้าอี้ ยาวจำนวน 
2 ตัว แก้ไขเป็น เก้าอี้ ยาว จำนวน 1 ตัว  (สำนักปลัด) 
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่ีประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ   ข้อ 2 ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความรายละเอียด แผนงานบริหารงาน 
ประธานสภาฯ   ท่ัวไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เก็บ 

เอกสารแบบแยกส่วน จากเดิม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 เซนติเมตร แก้ไขเป็น 
120 เซนติเมตร (งานตรวจสอบภายใน) 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติ 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ   ข้อ 3 ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
ประธานสภาฯ   ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย จากเดิม โครงการ 

อบรมส่งเสริมความรู้ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 20,000 บาท แก้ไข
เป็น โครงการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นภายใต้อัตลักษณ์แบรนด์”ทุ่งฝน” จำนวน 
20,000 บาท (กองสวัสดิการและสังคม)สมาชิกท่านใดเห็นชอบตาม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
    (วาระที่ 3 ลงมติ) 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  เชิญเลขานุการสภาฯ นำเรียนระเบียบท่ีเกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ 

นางไพพิชย์  สุระเสียง   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565 
     ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย 

เว้นแต่ ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร 
วรรคสอง ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้

ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีการลงมติ 
ประธานสภาฯ 
นายเทียนชัย คำมุล  ขอเสนอวิธีลงมติแบบเปิดเผย โดยขานช่ือเรียงตามตัวอักษร 
สมาชิกสภาฯ 
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

นางหนูแดง บัวยั้ง  ดิฉันนางหนูแดง บัวยั้ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นายสุเพ็ญชัย ธิปมวล  ผมนายสุเพ็ญชัย ธิปมวล สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีท่านใดเสนอวิธีการอย่างอื่นหรือไม ่
ประธานสภาฯ   ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเป็นอย่างอื่น 
    ผมจะขานช่ือสมาชิกแต่ละท่านตามตัวอักษร 
ท่ีประชุม 
    นางคำพวง  จันทร์ประทักษ์ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

นายเทียนชัย  คำมุล  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นายบุญสี  ภายชัยภูมิ  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นายพรชัย  ฤกษ์มา  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นางไพพิชย์  สุระเสียง  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นางพุทธา  คำโคตรศูนย์  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นายวัชศิลป์  วงศ์ปัญญา  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นายสมัย  ยันสูงเนิน  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นายสุเพ็ญชัย  ธิปมวล  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นางหนูแดง  บัวยั้ง  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นางอดิเรก  ปิตตาคะโส  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  งดออกเสียง 

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  สรุปผล เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 11 เสียง 
ประธานสภาฯ   งดออกเสียง  1    เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 5.2  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ  

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  เชิญเลขาฯนำเรียนระเบียบท่ีเกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ    
นางไพพิชย์  สุระเสียง   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร      
เลขานุการสภาฯ   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ท่ีทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  เชิญนายกเทศมนตรีฯเสนอญัตติต่อท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสนอง ปานเชียงวงษ์   ข้าพเจ้าข้อเสนอ ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
นายกเทศมนตรีฯ   พ.ศ.2567 
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

 

            หลักการ 
     ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
เหตุผล 

     1.ด้วยกองสาธารณสุข มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแต่ 

ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2567 จึงขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

    โอนลด 1 รายการ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
    แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบบุคลากร  

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนขา้ราชการหรือ 

พนักงานส่วนท้องถ่ิน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเล่ือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล
จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน งบประมาณก่อนโอน 943,070 บาท 
คงเหลือหลังโอน 918,670 บาท 

    1.โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 32,000 บาท 

    แผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน 

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้ 
    -ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  

สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 

    -วัสดุทำจากเหล็ก 

    -เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน 32,000 บาท 

    2. .โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 6,600 บาท 

    แผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้  
    -ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 56x60x90 เซนติเมตร  
    -ท่ีนั่งปรับระดับความสูงต่ำได้ ท่ีวางแขนทำจากพลาสติกขึ้นรูป 

    -ขาไนล่อน 5 แฉก ล้อไนล่อน ขึ้นรูปคู่สีดำ โยกเอนและหมุนรอบตัวได้ 

-เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 6,600 บาท 

 จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลทุ่งฝนพิจารณา 
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีการลงมติ 
ประธานสภาฯ   หากไม่มี เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีการลงมติ 
นายสมัย ยันสูงเนิน  ขอเสนอวิธีลงมติแบบเปิดเผย ด้วยวิธียกมือเหนือศีรษะ 
สมาชิกสภาฯ 
นางหนูแดง บัวยั้ง  ดิฉันนางหนูแดง บัวยั้ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2  ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นางพุทธา คำโคตรศูนย์  ดิฉันนางพุทธา  คำโคตรศูนย์  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีท่านใดเสนอวิธีการอย่างอื่นหรือไม ่
ประธานสภาฯ   ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเป็นอย่างอื่น 
    ขอมติท่ีประชุมครับ 
ท่ีประชุม   มีมติอนุมัติ 11 เสียง 
    ไม่ออกเสียง 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง   

 

2.กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งฝน มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  
รายการ ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมีราคาสูงขึ้นอีกทั้งราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2566 มีการปรับเพิ่มข้ึน 
กองช่างจึงไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ จึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจ่ายเพิ่มตามรายละเอียดดังนี้ 
กองช่าง โอนลด จำนวน 3,000 บาท  ด้าน  การเศรษฐกิจ   
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบ บุคลากร  หมวด เงินเดือน (ฝา่ยประจำ)  ประเภท เงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเล่ือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล 
จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)ของ
เทศบาลตำบลทุ ่งฝน (กองช่าง) ตั ้งไว้ 1 ,158,810 บาท (งบประมาณตั้งไว้ 
1,158,810 บาท คงเหลือก่อนโอน 194,755 บาท โอนครั้งนี้ 3,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 191,755 บาท)  

        กองช่าง โอนเพิ่ม 3,000 บาท ด้าน การเศรษฐกิจ แผนงาน อุตสาหกรรมและ 
การโยธา งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ ลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้  
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 
2566 
(งบประมาณต้ังไว้ 30,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 30,000  บาท โอนครั้งนี้ 
3,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน   33,000   บาท)  

จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลทุ่งฝนพิจารณา 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีการลงมติ 
ประธานสภาฯ   หากไม่มี เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีการลงมติ 
นางคำพวง จันทร์ประทักษ ์ ขอเสนอวิธีลงมติแบบเปิดเผย ด้วยวิธียกมือเหนือศีรษะค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นายพรชัย ฤกษ์มา  ผมนายพรชัย ฤกษ์มา สมาชิกสภาฯ เขต 1  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายสุเพ็ญชัย ธิปมวล  ผมนายสุเพ็ญชัย ธิปมวล  สมาชิกสภาฯ เขต 1  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีท่านใดเสนอวิธีการอย่างอื่นหรือไม ่
ประธานสภาฯ   ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเป็นอย่างอื่น 
    ขอมติท่ีประชุมครับ 
ท่ีประชุม   มีมติอนุมัติ 11 เสียง 
    ไม่ออกเสียง 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 

 

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเปลี่ยนชื่อ 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  เชิญเลขาฯนำเรียนระเบียบท่ีเกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ 
นางไพพิชย์ สุระเสียง  มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

     1. มาตรฐานด้านการบริหาร... 
        1.2 ด้านการจัดต้ัง/ย้าย/รวม/ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... 

1.2.2 การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์หรือมีความจำเป็นต้อง     
ย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พิจารณาเหตุผล ความจำเป็นในการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ปัจจุบัน คือ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เสนอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพื่อดำเนินการ ตามข้ันตอนต่อไปนี้  
๑) จัดเวทีประชาคมในพื้นท่ีหรือตำบลเดิมท่ีศูนย์ต้ังอยู่ว่ามีความต้องการให้ย้าย/  
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสำรวจความต้องการความคิดเห็นของชุมชน และมติท่ี
ต้องการ  
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

๒) จัดทำแผนการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกำหนดวันย้าย/รวมศูนย์พฒันา  
เด็กเล็กให้ชัดเจน  
๓) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ  
เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น  
๔) เมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อย 
แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๕) กรณีรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือก 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ปัจจุบัน คือ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)จากศูนย์
ท่ีย้าย/รวมที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ใน ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้รวมศูนย์ฯแล้ว 

  ๖) รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยส่งเอกสารมติท่ีประชุมสำรวจ 
ความคิดเห็นของชุมชน มติท่ีประชุมของสภาท้องถิ่นที่เห็นชอบให้ย้ายรวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประกาศการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็ก และจำนวน
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีย้าย/รวม ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทราบ 

2. ประกาศสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ขั้นตอนการรายงานการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก และการขยายช้ันเรียน ใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2559  

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องย้ายรวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคำนึงถึง ความคุ้มค่า ความต้องการของ
ผู้ปกครอง ความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง โดยดำเนินการ(ภายใน 30 วัน) ตามข้ันตอนดังนี ้
1) เวทีประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนว่ามีความต้องการย้ายรวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือไม่ 
2) หากชุมชนมีความต้องการให้ย้ายรวม ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กนำเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

       3) จัดทำแผนการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       4) จัดทำประกาศย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5) รายงานการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทราบ โดยให้รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของทุกปี 

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  เชิญนายกเทศมนตรีฯเสนอญัตติต่อท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสนอง ปานเชียงวงษ ์  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
นายกเทศมนตรีฯ   เทศบาลตำบลทุ่งฝน และ เปล่ียนช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีความประสงค์ที่จะรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุ่ง และ ศูนย์พัฒนเด็กเล็กวัดสุขสะอาด 
และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งฝน” 
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและการบริหารงานในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงถึงความ
คุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี ่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ที ่เกิดต่อราชการและผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดย
เทศบาลตำบลทุ่งฝนได้จัดเวทีประชาคมทุกชุมชนในเทศบาลผลปรากฏว่า  

ที่ประชุมประชาคมทุกชุมชนมีมติ “เห็นด้วย” และคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝนท้ังสองแห่งได้มีมติ “เห็นชอบ” ตามมติ
ที่ประชุมประชาคมให้มีการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน 
และเปล่ียนช่ือเป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งฝน” ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่ง
ฝนได้จัดทำแผนการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝนและ
เปล่ียนช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีผลในวันท่ี 2 กันยายน 2567 

    ในการนี้ เทศบาลตำบลทุ่งฝนจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน ดังนี้ 
 

1. ญัตติขอความเห็นชอบการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล 
ทุ่งฝน คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุ่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุข
สะอาด 

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีการลงมติ 
ประธานสภาฯ   หากไม่มี เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีการลงมติ 
นางหนูแดง บัวยั้ง  ขอเสนอวิธีลงมติแบบเปิดเผย ด้วยวิธียกมือเหนือศีรษะค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นางพุทธา คำโคตรศูนย์  ดิฉันนางพุทธา บัวยั้ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2   ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นายพรชัย ฤกษ์มา  นายพรชัย ฤกษ์มา สมาชิกสภาฯ เขต 1   ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีท่านใดเสนอวิธีการอย่างอื่นหรือไม ่
ประธานสภาฯ   ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเป็นอย่างอื่น 
    ขอมติท่ีประชุมครับ 
ท่ีประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง 
    ไม่ออกเสียง 0 เสียง 
    งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ ,สท.อดิเรก) 

 

2. ญัตติขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชือ่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เป็น “ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งฝน” 

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีการลงมติ 
ประธานสภาฯ   หากไม่มี เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีการลงมติ 
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

นายพรชัย ฤกษ์มา  ขอเสนอวิธีลงมติแบบเปิดเผย ด้วยวิธียกมือเหนือศีรษะครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายบุญสี ภายชัยภูมิ  ผมนายบุญสี  ภายชัยภูมิ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางคำพวง  จันทร์ประทักษ์ นางคำพวง  จันทร์ประทักษ์  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีท่านใดเสนอวิธีการอย่างอื่นหรือไม ่
ประธานสภาฯ   ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเป็นอย่างอื่น 
    ขอมติท่ีประชุมครับ 
ท่ีประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง 
    ไม่ออกเสียง 0 เสียง 
    งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ ,สท.อดิเรก) 

 

 
5.4 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2567 
(วาระท่ี 1 รับหลักการ) 

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  เชิญเลขานุการนำเรียนระเบียบท่ีเกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ 
นางไพพิชย์  สุระเสียง   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 14 
 เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.2562  มาตรา 61 ทวิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย นายกเทศมนตรี   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2565  

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็
ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณา
วาระที่สองนั้นให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ   เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน นำเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ   ด้วยครับ 
นายสนอง  ปานเชียงวงษ์   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. 2567 
นายกเทศมนตรีฯ   หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูล 
เหตุผล 
โดยท่ีการจัดการส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ 



14 
 

สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

ประชาชน การจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกัน
ไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน 
และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลมีขั ้นตอนการ
ดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และกำจัด สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำ
เป็นธ ุรก ิจหร ือโดยได้ร ับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบร ิการ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นและ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำ การเก็บ 
ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

และโดยที่เป็นการสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งฝน เรื่อง การ
กำจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 

ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2567 
ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน ในสมัยประชุมนี้ 
ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วย
แล้ว 

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามในประเด็นใดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายสมัย ยันสูงเนิน  ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 
สมาชิกสภา 
นางหนูแดง บัวยั้ง  ดิฉันนางหนูแดง บัวยั้ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เห็นชอบพิจารณา 
สมาชิกสภาฯ   สามวาระรวดเดียวค่ะ 
นางพุทธา  คำโคตรศูนย์  ดิฉันนางพุทธา  คำโคตรศูนย ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2  เห็นชอบพิจารณา 
สมาชิกสภาฯ   สามวาระรวดเดียวค่ะ 
นายสุเพ็ญชัย  ธิปมวล  ผมนายสุเพ็ญชัย  ธิปมวล  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เห็นชอบพิจารณา 
สมาชิกสภาฯ   สามวาระรวดเดียวครับ 
นายพรชัย ฤกษ์มา  ผมนายพรชัย ฤกษ์มา  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เห็นชอบพิจารณา 
สมาชิกสภาฯ   สามวาระรวดเดียวครับ 
ท่ีประชุม   อภิปรายพอสังเขป 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  ขอมติท่ีประชุมครับ อนุมัติให้พิจารณา สามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีลงมติครับ 
นายเทียนชัย คำมุล  ผมขอเสนอวิธีลงมติแบบเปิดเผย โดยการยกมือเหนือศีรษะครับ 
สมาชิกสภาฯ 
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

นางคำพวง จันทร์ประทักษ ์ ดิฉันนางคำพวง  จันทร์ประทักษ์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 รับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นายบุญสี ภายชัยภูมิ  ผมนายบุญสี  ภายชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ เขต 1 รับรองครับ 
สมาชิกสภา 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  ขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ     
ท่ีประชุม   อนุมัติ  10 เสียง 
    ไม่อนุมัติ  0 เสียง 
    งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ ,สท.อดิเรก) 

    (วาระที่ 1 รับหลักการ) 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามประเด็นใดในวาระท่ี 1 นี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
ท่ีประชุม   ไม่มี 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  ขอมติท่ีประชุมครับ พิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีลงมติครับ 
นายสมัย ยันสูงเนิน  ผมขอเสนอวิธีลงมติแบบเปิดเผย โดยการยกมือเหนือศีรษะครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายพรชัย ฤกษ์มา  ผมนายพรชัย ฤกษ์มา  สมาชิกสภาฯ เขต 1 รับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ    
นางพุทธา คำโคตรศูนย์  ดิฉันนางพุทธา  คำโคตรศูนย์  สมาชิกสภาฯ เขต 2  รับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ   
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  ขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   

รับหลักการ 10  เสียง 
    ไม่รับหลักการ   0  เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ ,สท.อดิเรก) 
 
    (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีท่านใดประสงค์จะแปรญัตติข้อใด หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม   ไม่มี 
    ไม่มีการแปรญัตติ 
    (วาระที่ 3 ลงมติ) 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีการลงมติ 
ประธานสภาฯ 
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

นางหนูแดง บัวยั้ง  ขอเสนอวิธีลงมติแบบเปิดเผย โดยวิธีการยกมือเหนือศีรษะ 
สมาชิกสภาฯ 
นางคำพวง จันทร์ประทักษ ์ ดิฉันนางคำพวง  จันทร์ประทักษ์  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นายบุญสี  ภายชัยภูมิ  ผมนายบุญสี ภายชัยภูมิ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีท่านใดเสนอวิธีการอย่างอื่นหรือไม ่
ประธานสภาฯ   ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเป็นอย่างอื่น 
    ขอมติครับ 
ท่ีประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    0 เสียง 
    งดออกเสียง    2 เสียง (ประธานสภาฯ,สท.อดิเรก) 

 

5.5 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เร่ือง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2567 

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  สำหรับการพิจารณาวาระท่ี 5.5 นี้ มีข้อระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับวาระ 
ประธานสภาฯ   ดังกล่าว  
    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายสนอง ปานเชียงวงษ ์  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ 
นายกเทศมนตรีฯ   มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้
    เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
    หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
เหตุผล 
โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น อันตรายต่อ
สุขภาพ ของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะ
ควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการ แพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
รำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม อีกด้วย ซึ่งการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน กำจัด หรือ
หาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะ ในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  หลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการมูลฝอยท่ัวไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป
ของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็น
ผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัด หรือหาประโยชน์จากการ จัดการมูลฝอย
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

ทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึง
ตราเทศบัญญัตินี้ 

และโดยที่เป็นการสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งฝน เรื่อง การ
กำจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามในประเด็นใดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายพรชัย ฤกษ์มา  ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 
สมาชิกสภา 
นางหนูแดง  บัวยั้ง  ดิฉันนางหนูแดง บัวยั้ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เห็นชอบพิจารณา 
สมาชิกสภาฯ   สามวาระรวดเดียวค่ะ 
นางพุทธา  คำโคตรศูนย์  ดิฉันนางพุทธา  คำโคตรศูนย ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2  เห็นชอบพิจารณา 
สมาชิกสภาฯ   สามวาระรวดเดียวค่ะ 
นายสมัย  ยันสูงเนิน  ผมนายสมัย ยันสูงเนิน  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เห็นชอบพิจารณา 
สมาชิกสภาฯ   สามวาระรวดเดียวครับ 
นายสุเพ็ญชัย  ธิปมวล  ผมนายสุเพ็ญชัย  ธิปมวล  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เห็นชอบพิจารณา 
สมาชิกสภาฯ   สามวาระรวดเดียวครับ 
ท่ีประชุม   อภิปรายพอสังเขป 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  ขอมติท่ีประชุมครับ อนุมัติให้พิจารณา สามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีลงมติครับ 
นายสมัย ยันสูงเนิน  ผมขอเสนอวิธีลงมติแบบเปิดเผย โดยการยกมือเหนือศีรษะครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายพรชัย ฤกษ์มา  ผมนายพรชัย ฤกษ์มา สมาชิกสภาฯ เขต 1 รับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายสุเพ็ญชัย ธิปมวล  ผมนายสุเพ็ญชัย ธิปมวล สมาชิกสภาฯ เขต 1 รับรองครับ 
สมาชิกสภา 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  ขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ     
ท่ีประชุม   อนุมัติ  10 เสียง 
    ไม่อนุมัติ  0 เสียง 
    งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ ,สท.อดิเรก)  
    (วาระที่ 1 รับหลักการ) 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามประเด็นใดในวาระท่ี 1 นี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
ท่ีประชุม   อภิปรายพอสังเขป 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  ขอมติท่ีประชุมครับ พิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีลงมติครับ 
นายสมัย ยันสูงเนิน  ผมขอเสนอวิธีลงมติแบบเปิดเผย โดยการยกมือเหนือศีรษะครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายเทียนชัย คำมุล  ผมนายเทียนชัย คำมุล  สมาชิกสภาฯ เขต 2 รับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ    
นางพุทธา คำโคตรศูนย์  ดิฉันนางพุทธา  คำโคตรศูนย์  สมาชิกสภาฯ เขต 2  รับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ   
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  ขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   

รับหลักการ 10 เสียง 
    ไม่รับหลักการ 0 เสียง 
    งดออกเสียง   2 เสียง (ประธานสภาฯ,สท.อดิเรก) 
 
    (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีท่านใดประสงค์จะแปรญัตติข้อใด หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นางคำพวง  จันทร์ประทักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอแปรญัตติ ลดค่าเก็บขยะมูลฝอยเป็นรายเดือน  
สมาชิกสภาฯ   จาก 20 บาท เป็น 10 บาท เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะ 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  คณะกรรมการแปรญัตติท่านใดเห็นชอบตามคำแปรญัตติของ 
ประธานสภาฯ   นางคำพวง จันทร์ประทักษ์ ขอมติด้วยครับ 
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ 10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 2 เสียง 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ   ขอมติครับ เชิญเสนอวิธีลงมติครับ 
นายสมัย  ยันสูงเนิน  ผมขอเสนอวิธีการลงมติแบบเปิดเผย ด้วยการยกมือเหนือศีรษะ 
สมาชิกสภาฯ    
นางหนูแดง บัวยั้ง  ดิฉันนางหนูแดง บัวยั้ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 รับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นางพุทธา คำโคตรศูนย์  ดิฉันนางพุทธา คำโคตรศูนย์  สมาชิกสภาฯ เขต 2 รับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  ขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

 
    (วาระที่ 3 ลงมติ) 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวิธีการลงมติ 
ประธานสภาฯ 
นายพรชัย ฤกษ์มา  ขอเสนอวิธีลงมติแบบเปิดเผย โดยวิธีการยกมือเหนือศีรษะ 
สมาชิกสภาฯ 
นายสมัย ยันสูงเนิน  ผมนายสมัย  ยันสูงเนิน สมาชิกสภาฯเขต 2 รับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางคำพวง  จันทร์ประทักษ์ ดิฉันนางคำพวง จันทร์ประทักษ์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 รับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ  ขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  
ท่ีประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ ,สท.อดิเรก) 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีท่านใดจะเสนอต่อท่ีประชุมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายสมัย ยันสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอนำเรียนต่อท่ีประชุมถึงปัญหาความเดือดร้อนของ
สมาชิกสภาฯ   ประชาชน ดังนี้ครับ ถนนสายทุ่งฝน - โนนสะอาด และสายโนนสะอาด –  

วัดป่าสันติวนาราม สภาพสองข้างถนน หญ้าปกคลุม และสภาพถนนมีความ  
สกปรกไม่เหมาะแก่การสัญจรไปมา ผมอยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยัง
ผู้บริหาร ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายอดิเรก ปิดตาคะโส  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอนำเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ   1.ขอนำเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร ร่องระบายน้ำซอยแสงทอง 

ข้างบ้านของช่างระ เมื่อฝนตกจะมีน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทัน อยากให้มีการวางท่อ
ระบายน้ำ และเพิ่มไฟฟ้าส่ิงสว่าง 

    2.ซอยผาสุก ปัญหาเช่นเดียวกับซอยแสงทอง การระบายน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง 
    3.ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนทุ่งฝน - บ้านโพธิ์ หน้าร้านพงษ์เจรญิ อยากให้ม ี

ท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนครับ 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ  มีท่านใดจะเสนอต่อท่ีประชุมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   หากไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม 
    ขอปิดประชุมครับ 
เลิกประชุม   12.00 น. 
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สำเนาถูกต้อง 
 
 

(นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
เลขานุการสภาฯ 

    ลงช่ือ  ไพพิชย์  สุระเสียง ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

             (นางไพพิชย์  สุระเสียง) 
       สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯ 
 
 
    
 

     
 

คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม ได้ร่วมกนัตรวจพิจารณารายงานการประชุมแล้ว เห็นว่า 
ถูกต้อง จึงได้พร้อมกันลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 

 
 
 
 

 

  
  
 
  ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม  2567 
 
 
 
 

ลงช่ือ   นายสมัย  ยันสูงเนิน   ประธานคณะกรรมการ 

           (นายสมัย  ยันสูงเนิน) 

ลงช่ือ     บุญสี  ภายชัยภูมิ      คณะกรรมการ 

           (นายบุญสี  ภายชัยภูมิ) 
ลงช่ือ    เทียนชัย  คำมูล   คณะกรรมการ 

           (นายเทียนชัย  คำมูล) 

ลงช่ือ   พุทธา  คำโคตรศูนย์     คณะกรรมการ 

           (นางพุทธา  คำโคตรศูนย์) 
ลงช่ือ   ไพพิชย์  สุระเสียง    คณะกรรมการ/เลขานุการ 
           (นางไพพิชย์  สุระเสียง) 

ลงช่ือ    ชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ   

           (นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน 

ลงช่ือ     ชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายชำนาญ  ทุ่งฝนภูมิ) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน 


